
เรียนดี มีความสุข 

    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่    
ที ่………………….                  วันที่   10  กันยายน  2567  
เรื่อง รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ 
 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 
  

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๐ และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม มาตรา ๓๘ กำหนดให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เพื ่อทำหน้าที ่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนดโดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องดำเนินการให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การดำเนินกิจการของ
สถานศึกษาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่    
มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน ๑๕ คน  
 ในการนี้ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพื่อให้การดำเนินกิจการของสถานศึกษาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง
ใส่ในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and transparency assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
โดยการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ข้อ ๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กระบี่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย กระบี่  จึงขอรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาในหนังสือ 
ต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

         ลงชื่อ…………………………………………  
                   (ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ  พงค์ทองเมือง) 

                   รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 
 

ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ทราบ นำผลรายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบการรายงานเผยแพร่ต่อไป 
 
 

                   ลงชื่อ………………….……..……………................ 
                                (นายเกียรติมงคล  พูดเพราะ) 

           ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 
ครั้งที่ 2/2567 

วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567  
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 

 
ผู้มาประชุม 10 คน 
ผู้ไม่มาประชุม 5 คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายปฐม ภาโอภาส    ผู้ทรงคุณวุฒิ         ประธานกรรมการ 
2. นางอรวรรณ  เล็กมาก   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
3. นายประพันธ์  งานดี   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
4. นายพงศกร ทิพยศุภลักษณ์  ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
5. นายกฤตภาส วรภาสลาภนิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
6. นายสาคร  มีแก้ว   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
7. นายกฤษดา  มนต์ภาณีวงศ์  ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ 
8. นายสงัด พงษ์พ้นภัย   ผู้แทนผู้ปกครอง     กรรมการ 
9. นางสุทิศา  ปานแดง   ผู้แทนครู    กรรมการ 
10. นายเกียรติมงคล  พูดเพราะ  ผู้อำนวยการโรงเรียน    กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. พระศรีรัตนสุธี   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ 
2. นายพิริยะ  ศรีสุขสมวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
3. พระครูศรีธรรมาวุธ   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ 
4. ร.ต.ท ณัฏฐกิตติ์  ปานชู  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๕. นายประยูร แก้วรัตน์   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเปรมฤดี  จูหลง       รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. นางคนึงนิตย์  แฉล้มรักษ์       รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
3. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  พงค์ทองเมือง      รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
4. นางณัฐปภัสร์  จันท์เสถียร       คร ู
5. นางสาวสุทธวรรณ  รักการ       คร ู
6. นายด้าโอด  ลูกเด็น        คร ู
7. นายมานิตย์ บัวเพชร        คร ู
8. นางธัญญา  กัลยกรกุล        คร ู
9. นางสาวศศิญา  จูฑามาตย์       คร ู
10. นางสาวจุไรรัตน์   เรืองอ่อน       ครูผู้ช่วย 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 

ครั้งที่ 2/2567 
วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  
.........................................................  

 
เปิดประชุมเวลา 09.30 น.  
  นายปฐม ภาโอภาส ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 
กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 2/2567   
ก่อนวาระการประชุม 
  นายปฐม ภาโอภาส ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 
กล่าวต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี  โดยวัดโภคาจูฑามาตย์ร่วมกับโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัยกระบี่ เพ่ือสมทบทุนโครงการเนกขัมมะบารมี ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567   
 นายปฐม ภาโอภาส ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 
กล่าวต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเรื ่องนักเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
จำนวน 2 คนที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย 
 นายประพันธ์  งานดี ผู้ทรงคุณวุฒิชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่ าก่อนที่จะได้รับการคัดเลือกตัวนักกีฬา
จะต้องไปแสดงผลงานในระดับประเทศ  ซึ่งจากผลงานที่โรงเรียนได้พานักเรียนไปร่วมการแข่งขันผลปรากฏว่าใน
รุ่นอายุ 17 ปี (U17) ที่จะไปแข่งชิงแชมป์โลก ณ เมืองลิมา สาธารณรัฐเปรู  โดยมีชื ่อนักเรียนที่ทางสมาคม
วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกไว้ 3 คน ทั้งนี้หลังจากรอบคัดเลือกก็มีนักเรียนที่ผ่านคัดเลือก 2 คนได้แก่
นางสาวสุพิชยา บุตรเหมและนางสาวธิดารัตน์ โนนทิง  ซึ่งในขณะนี้นักเรียนทั้ง 2 คนก็ได้เดินทางไปแข่งรอบอุ่น
เครื่อง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน   
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1 แจ้งสรุปรายรับ-รายจ่าย เงินจากกิจกรรมโครงการ “ว่ิงเพื่อน้อง ครั้งที่ 1” 

 นายเกียรติมงคล  พูดเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาที่ได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม “วิ่งเพื่อน้องครั้งที่ 1” ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่และแจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการสรุป
รายรับ-รายจ่าย  เงินจากกิจกรรมโครงการ “วิ่งเพื่อน้อง ครั้งที่ 1” โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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รายรับ-รายจ่ายบัญชี "ว่ิงเพื่อน้องครั้งที่1" 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ 

ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2566 – 7 มีนาคม 2567 
รายรับ 

1. ค่าเสื้อนักเรียน       531,500.00 
2.  ค่าเสื้อครู       57,450.00 
3. ค่าเสื้อ VIP และเสื้อคอกลม     418,011.00 
4.  เงินสนับสนุน       20,163.00 
5. เปิดบัญชีและดอกเบี้ย      873.22 

   รวมรายรับ      1,027,997.22 
รายจ่าย  

1. ค่าเสื้อนักเรียน       190,260.00 
2.  ค่าเสื้อครู       18,280.00 
3. ค่าเสื้อ VIP และเสื้อคอกลม     125,480.00 
4.  ค่าเหรียญรางวัล      74,930.00 
5. ค่าถ้วยรางวัล       19,166.24 
6. ค่าBIB        6,990.00 
7. ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง นั่งร้าน พร้อมติดตั้ง   4,000.00 
8. ค่าไวนิลสติกเกอร์โฟมบอร์ด     20,000.00 
9. ค่าเสื้ออาสาสมัครกู้ภัยหน่วยพยาบาล    4,680.00 
10. ค่าส่งไปรษณีย์พร้อมถุงใส่เสื้อ     1,627.00 
11. มอบทุนการศึกษานักเรียน 18 ทุน     36,000.00 

  รายรับ-รายจ่าย     501,413.24 
  ยอดคงเหลือทั้งสิ้น     526,583.98 

  
 นายปฐม ภาโอภาส ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 
กล่าวต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ว่าโรงเรียนคลองพนจะจัดกิจกรรมงานวิ่ง ครบรอบ 110 ปีของ
โรงเรียนในวันที่ 8 กันยายน 2567 จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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1.2 แจ้งกิจกรรมที่โรงเรียนได้ดำเนินการร่วมกับกลุ ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยที่ผ่าน
มาแล้วในภาคเรียนที่ 1/2567 โครงการยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  

 นายเกียรติมงคล  พูดเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมที่โรงเรียนได้ดำเนินการ
ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยที่ผ่านมาแล้วในภาคเรียนที่ 1/2567 ตามโครงการยกระดับและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาทักษะบูรณาการ : 
ศาสตร์พระราชา : ตามรอยพ่อ (เบญจวิถี)  ระหว่างวันที่  28  พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา กิจกรรมเสริมประสบการณ์ : พัฒนาทักษะผู้เรียนทางด้านหุ่นยนต์และ
นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ วันที่ 14-16 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  และ
โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2567  ณ วัดสำปะซิว จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  1/2567        
ที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2567 
 นายประพันธ์  งานดี ผู้ทรงคุณวุฒิซักถามที่ประชุมเกี่ยวกับนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจากการโดยสารรถ
รับส่ง 
 นางสาวเปรมฤดี  จูหลง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณได้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมว่า
นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจากการโดยสารรถรับส่งได้รับเงินชดเชยเยียวยาและได้รับกำลังใจจากการคณะครูและ
เพ่ือนเป็นอย่างด ี
ที่ประชุม  รับรอง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  4.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
   4.1.1 แจ้งยอดจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567)
 นางคนึงนิตย์ แฉล้มรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้ชี้แจงข้อมูล เกี่ยวกับยอด
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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แจ้งยอดจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม จำนวนห้องเรียน 

ม.1 127 154 281 8 

ม.2 138 140 278 8 

ม.3 114 143 257 8 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 379 437 816 24 

ม.4 85 127 212 7 

ม.5 82 113 195 7 

ม.6 80 124 204 7 

รวมมัธยมศึกษาปลาย 247 364 611 21 

รวมทั้งหมด 626 801 1427 45 



-6- 
 

  4.1.2 ประกาศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 
ปีการศึกษา  2567  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง 
2560) 
 นางคนึงนิตย์ แฉล้มรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้ชี ้แจงข้อมูลเกี ่ยวกับ
ประกาศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ปีการศึกษา  2567  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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   4.1.3 การขอเปิดห้องเรียนพิเศษ EIS   
 นางคนึงนิตย์ แฉล้มรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการที่
ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านของภาษา  จึงได้มีนโยบายให้เปิดห้องเรียนพิเศษ EIS ขึ้น โดย
ทางโรงเรียนได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ EIS  ในวันที่ 26 
มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาโดยใช้อาคารเรียน 25 ปี  ห้อง I305 เป็นห้องเรียน  เพื่อเปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 
2568  โดยมีนายสุธีรุจ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็น
ประธานคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  ทั้งนี้เมื ่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้รับการอนุมัติให้เปิดห้องเรียนพิเศษ EIS  ห้องเรียนพิเศษดังกล่าวจะจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับด้านภาษา โดยจะจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ 
 นายกฤษฎา มนต์ภาณีวงศ์  ผู้แทนองค์กรชุมชนเสนอว่าครูที่ปรึกษาของห้องเรียนพิเสษ EIS ควรมีครูชาว
ไทย 1 คน และครูต่างชาติ 1 คน และควรให้ครูต่างชาติคนเดิมเป็นที่ปรึกษาประจำห้องเรียนตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เพ่ือให้นักเรียนคุ้นเคยกับสำเนียงภาษาอังกฤษ สามารถฟังและสื่อสารได้ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
  4.1.4 การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2567 ตาม
ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (องค์การมหาชน) จากคณะกรรมการผู้
ประเมินภายนอก  
 นางคนึงนิตย์ แฉล้มรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการ
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2567 ตามประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพภายนอก (องค์การมหาชน) จากคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอก  ทั้ งนี้มีกำหนดการและ
วิธ ีการตรวจเยี่ยม แบบ Onsite Visit 2 วัน กล่าวคือคณะกรรมการทั ้ง 3 ท่านจะการลงพื ้นที ่ตรวจเยี ่ยม
สถานศึกษา ในวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2567 การดำเนินงานตามสภาพจริง  โดยการศึกษาเอกสาร
เพ่ิมเติม สัมภาษณ์  และสังเกต ตามบริบทของสถานศึกษา  ทั้งนี้เมื่อโรงเรียนได้รับการประสานมาก็ได้ดำเนินการ
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระและหัวหน้างานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยม  ซึ่งได้มอบหมายคุณครู
รับผิดชอบแต่ละมาตรฐานและได้กล่าวเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าร่วมการประเมิน 
 นายเกียรติมงคล  พูดเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การเข้าร่วมการประเมินในวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2567  ทั้งนี้ในการประเมินมีการระบุว่าจะต้องมี
ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าร่วมอย่างน้อย 2 ท่าน  ส่วนตัวแทนผู้ปกครองตอนนี้ทางโรงเรียน
ได้ประสานเรียบร้อยแล้ว 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
  4.1.5 คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนองานวิจัย   
นวัตกรรมของครูและนักเรียน ครั้งที่ 13 (Symposium) กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ  
 นางคนึงนิตย์ แฉล้มรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานโครงการกิจกรรมการประชุมวิชาการงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและการจัดการความรู้
ครั้งที่ 13 (Symposium) สำหรับผู้บริหารและครูประจำปี 2567 ของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ ใน
ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2569  ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ
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มัธยม) จังหวัดนครปฐม เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา  โดยคณะครู
และนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่จำนวน 27 คนได้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ การ
นำเสนองานวิจัย  นวัตกรรมของครูและนักเรียน ครั้งที่ 13 (Symposium) ของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัยฯ ตามรายละเอียด ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
  4.1.6 ผลงานรางวัลของสถานศึกษา   
 นางคนึงนิตย์ แฉล้มรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 
รางวัลของสถานศึกษาในการแข่งขัยรายการต่าง ๆ  ประจำปีการศึกษา 2567 ตามรายการดังต่อไปนี้ 
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ที่ประชุม  รับทราบ 
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  4.1.7 ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เรื ่อง มาตรฐานการศึกษาและ
เป้าหมายความสำเร็จระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2567 
 นางคนึงนิตย์ แฉล้มรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับประกาศ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความสำเร็จระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ทั้ง 3 มาตรฐาน ตามรายการ
ดังต่อไปนี้ 
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 นายปฐม ภาโอภาส ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 
กล่าวเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่าได้ลงนามในประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา
และเป้าหมายความสำเร็จระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2567 เรียบร้อยแล้ว 
 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
  4.2.1 สรุปการใช้จ่ายเงินตามโครงการไตรมาส 1-4 

 นายด้าโอด  ลูกเด็น หัวหน้าแผนงบประมาณได้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการสรุปการใช้จ่ายเงิน
ตามโครงการไตรมาส 1-4 ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

  4.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4.3.1 รายช่ือบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 

   นางณัฐปภัสร์  จันท์เสถียร ครูหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลได้ชี้แจงข้อมูลรายชื่อบุคลากรใหม่ ภาค
เรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567  ซึ่งทางโรงเรียนได้รับการบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยจำนวน 3 คน โดยเป็น
การจัดสรรอัตราว่างจากปี 2566 พร้อมทั้งได้จัดหาครูอัตราจ้างในโครงการห้องเรียนกีฬา จำนวน 2 คน  โดยมี
รายชื่อดังนี้  
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รายช่ือบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 
  
   1. นางปริญญา สมแก้ว              ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 
          บรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 
   2. นางสาวชลธชิา บัวแต่ง   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
            บรรจุและแต่งตั้งในวันที่  12 กรกฎาคม 2567 
   3. นายอนุชา หัทยา      ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา 
            บรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 

4. นางสาวณัฐกมล  ชำนาญเรือ             ตำแหน่ง ครูผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล 
                                                              ครูอัตราจ้าง (ครูขั้นวิกฤต สพฐ.) 
      ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 
  5. นายสราวธุ  แก้วสร                       ตำแหน่ง ครูผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล   
                                                            โครงการห้องเรียนกีฬา 
      ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
  4.3.2 อัตรากำลังข้าราชการครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2567    
 นางณัฐปภัสร์  จันท์เสถียร ครูหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลได้ชี้แจงข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูตาม
มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567  ทั้งนี้ตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. โรงเรียนจะมีอัตรา
ครูได้ไม่เกิน 80 คน  แต่ในขณะนี้โรงเรียนมีครูอยู่ตามจำนวนจริง 82 คน  ทำให้โรงเรียนมีอัตราครู เกินอยู่ 2 
ตำแหน่ง  ซึ่งจะเกี่ยวโยงกับการย้าย กล่าวคือ การจัดสรรตำแหน่งย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ในรอบนี้  หากมีครูในโรงเรียนได้รับ
ย้ายก็จะไม่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งมาทดแทน  ทั้งนี้หากการย้ายเป็นครูในวิชาเอกหลักหรือวิชาเอกสามัญก็จะทำ
ให้กระทบกับชั่วโมงสอนในกลุ่มสาระ  ซึ่งอัตราครูที่เกินมาในขณะนี้ 2 อัตรา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและ
การงานอาชีพ  โดยมีรายละเอียดดังนี้    
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 นายปฐม ภาโอภาส ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 
กล่าวเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่าได้มีการเสนอหลายครั้งว่าให้มีการคิดอัตรากำลังครูแยกแต่ละกลุ่มวิชา  เพราะฉะนั้นก็
จะทำให้เกิดปัญหากับโรงเรียน 
  
ที่ประชุม  รับทราบ  
 
 4.4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
  4.4.1 รายงานสิ่งก่อสร้างท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  พงค์ทองเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไปได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการ
รายงานสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา ได้แก่ ห้องแนะแนวที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
ร้านสวัสดิการโรงเรียนที่ได้ดำเนินการปรับปรุงใหม่  และหอประชุมช่อราชพฤกษ์ที่ได้ทำสัญญาจ่ายเงินรอบที่ 2 
และผ่านการรับรองโดยกรมโยธาจังหวัด 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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  4.4.2 งานรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน 
 ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  พงค์ทองเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไปได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับงาน
รักษาความปลอดภัยของโรงเรียน  โดยทางโรงเรียนได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุและจัดอบรมอัคคีภัยให้กับ
นักเรียน  ทั้งนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางโรงเรียนได้รับการอนุมัติเงินจากสมาคมผู้ปกครองและ
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ในการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  โดยได้มีการประชุมเจ้าที่รักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียน  ทั้งนี้แต่ละวันเจ้าที่รักษาความ
ปลอดภัยจะมีการรายงานการเข้าออกของบุคคลภายนอก  นอกจากนี้ความปลอดภัยเกี่ยวกับตู้น้ำดื่มทางโรงเรียนก็
ได้ประสานกับการไฟฟ้า  เพ่ือตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานและได้เปลี่ยนตัวตัดไฟใหม่ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.5 กลุ่มกิจการนักเรียนและงานหอพัก  
  4.5.1 ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
 ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  พงค์ทองเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไปได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับทุน
ปัจจัยพื ้นฐานนักเรียนยากจน  ข้อมูลความด้อยโอกาส (ยากจน) ขอรับทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2567 
ดำเนินการโดยครูที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านบันทึกสถานะ ยากจน ตามเกณฑ์
รายได้ เฉลี่ยสมาชิกในครัวเรือน ไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน สถานะครัวเรือน ลงในระบบ DMC และรวมถึงข้อมูล
เดิมจากระดับประถมศึกษามีนักเรียน จำนวนทั้งหมด 115 คน ครูที่ปรึกษาคัดกรองเพ่ิมเติมเพ่ือความถูกต้องของ
ข้อมูล (ยากจน หรือสถานะมีรายได้เพ่ิมขึ้น (ไม่จนตามเกณฑ์) กรณีนักเรียนยากจนจริง ครูที่ปรึกษาประสานความ
ร่วมมือจากเด็กและผู้ปกครอง เก็บข้อมูลตามแบบ นร./กสศ.01 เพื่อบันทึกลงระบบคัดกรอง CCT ต่อไป ตาม
กำหนดการปฏิทินดำเนินงานโครงการ  ทั้งนี้ข้อมูลจำนวนนักเรียนกลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่องตามประกาศ กสศ. 
ภาคเรียนที่ 1/2567 มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
  5.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
   ไม่มี 
 5.2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
  ไม่มี 
 5.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  5.3.1 ข้าราชการครูในสังกัดท่ียื่นคำร้องขอย้าย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 
 นางสาวสุทธวรรณ  รักการ ครกูลุ่มบริหารงานบุคคลได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการครูในสังกัดที่ยื่นคำ
ร้องขอย้าย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งบุคลากรที่ยื่นคำร้องขอย้ายในรอบนี้มีจำนวน 12 คน ได้แก่ ย้ายใน
เขตพื้นที่ 5 คนและย้ายต่างเขตพื้นที่ 7 คน  ซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่ในการย้ายจะเป็นการย้ายกลับภูมิลำเนาในกรณี
ปกติ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

บัญชีสรุปรายละเอียดข้าราชการครูในสังกัดท่ียื่นคำร้องขอย้าย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
(คำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคม 2567) 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 
  5.4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
  5.4.1 การจัดสร้างรั้วลวดหนามบริเวณที่ดินใหม่ติดถนน 
 ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  พงค์ทองเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไปได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดสร้างรั้วลวดหนามบริเวณท่ีดินใหม่ติดถนน 350 เมตร เมตรละ 400 บาท ราคา 140,000 บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

5.4.2 การจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯ  
 ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  พงค์ทองเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไปได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับงาน
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติตัวซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาด 4x6 เมตร ราคา 100,000 บาท  ฐานเฉลิมพระเกียรติ ขนาด
เท่าฐานพระพุทธรูป ราคา 300,000 บาท 

นายเกียรติมงคล  พูดเพราะ ผู ้อำนวยการโรงเรียนแจ้งที ่ประชุมเพิ ่มเติมว่าการจัดสร้างซุ ้มเฉลิม  
พระเกียรติ ฯ ยังไม่แล้วเสร็จ  เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  

นายปฐม ภาโอภาส ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
หารือต่อที่ประชุมว่าให้ดำเนินการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯ แต่ถ้าหากงบประมาณไม่เพียงพอก็ให้ชะลอการ
จัดสร้างรั้วลวดหนามบริเวณท่ีดินใหม่ติดถนนเอาไว้ก่อน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
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 5.5 กลุ่มกิจการนักเรียนและงานหอพัก 
  ไม่มี 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ไม่มี 
 
 
ปิดประชุม เวลา    12.15 น. 
 
 
นัดหมายประชุมครั้งต่อไป  ……..........................................… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ............................................................   ลงชื่อ..................................................................... 
             (นางสาวศศิญา  จูฑามาตย์)              (นางสาวจุไรรัตน์  เรอืงอ่อน) 
           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
ลงชื่อ...............................................................                  ลงชื่อ................................ ...................................... 
             (นายเกียรติมงคล  พูดเพราะ)                     (นายปฐม ภาโอภาส) 
เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่     โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี 
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ภาพบรรยากาศ 
การประชุมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 

 
 


